



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๓๐๘๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิคย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๒๓ ปีที่ ๓๑
ข่าวประจำวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.แนะนำประเมินพฤติกรรมเสี่ยงนอกบ้าน ขอความร่วมมือผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวให้ครบตามกำหนด
- ❖ กทม.จับมือภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน หาแนวทางลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ แนวช่องทางรถ BRT

❖ กทม.แนะนำประเมินพฤติกรรมเสี่ยงนอกบ้าน ขอความร่วมมือผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวให้ครบตามกำหนด
นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มสูงขึ้นว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบัน พบสาเหตุสำคัญ ๓ อันดับแรก มาจากสมาชิกในครอบครัวที่ติดจากเด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งติดมาจากโรงเรียน หรือสถานศึกษา คนวัยทำงาน ติดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานจากเพื่อนร่วมงาน และระหว่างการรับประทานอาหารร่วมกัน และการติดเชื้อจากการสังสรรค์ในทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ จึงขอแนะนำให้ประเมินตนเองเสมอว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงนอกบ้าน หรือไม่ รวมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทันทีหากพบอาการน่าสงสัย สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ขอความร่วมมือผู้ป่วยกักตัวให้ครบตามกำหนด ๑๐ วัน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวครบตามกำหนด ๕ วัน และสังเกตอาการต่อเนื่องอีก ๕ วัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ หากพบอาการผิดปกติให้รีบตรวจ ATK หากมีอาการทางเดินหายใจให้แยกตัวออกจากผู้อื่นโดยไม่ต้องรอผลตรวจเป็นบวกก่อน หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว (Early Detection and Early Treatment) การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อดีที่สุด และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรือเดินทางไปในที่สาธารณะที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ รวมทั้งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้ได้มากที่สุด

❖ กทม.จับมือภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน หาแนวทางลดความเสี่ยงอุบัติเหตุแนวช่องทางรถ BRT

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนขอบทางกั้นรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ถนนพระราม ๓ ว่า จากการตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนนบริเวณดังกล่าว พบเป็นแนวเส้นตรง ความกว้างช่องจราจร ระยะห่างเส้นขอบทางเดือนข้างทางขอบทางคอนกรีตสูงประมาณ ๐.๒๐ ม. เท่ากับความสูงทางเท้าทั่วไปที่ใช้กั้นช่องทางเดินรถโดยสารกับช่องทางปกติเสาสูงล้มลุกเดือนสิ่งผิดปกติ รวมถึงระยะเวลาเกิดอุบัติเหตุมีแสงสว่าง เบื้องต้นสาเหตุที่เกิดจากกายภาพของถนนอาจมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม สำนักการจราจรและขนส่ง จะประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งทางกายภาพถนนและระรณรงค์กวดขันวินัยของผู้ขับขี่ในแนวเส้นทางการเดินรถ BRT

นอกจากนั้น จะพิจารณามาตรการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่เมื่อใช้เส้นทางจราจรที่มีเส้นทางเดินรถ BRT รวมอยู่ด้วย เช่น การจัดทำป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางเดินรถ BRT เพิ่มสัญญาณไฟกระพริบเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทาง ทาสีขอบทางคอนกรีตแนวกั้นเส้นทางรถ BRT ให้ชัดเจน หรือพิจารณาทบทวนปรับปรุงแบบช่องทางเดินรถ BRT เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นชินเส้นทาง พร้อมทั้งวางมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร